

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~283~~ /UBND-VP

Triệu Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2017

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Kính gửi:

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Thực hiện văn bản số 1649/UBND-THKH ngày 21/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của 08 doanh nghiệp khai thác thu gom và sản xuất đất sét Bentonite ở xã Tân Ninh đã được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp tại báo cáo số 09/BC-HHDN ngày 15/2/2017 (có báo cáo số 10/BC-HHDN ngày 15/2/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh gửi kèm theo), báo cáo Chủ tịch UBND huyện (qua đ/c Huy - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước 10h ngày 23/02/2017.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh trước 16h ngày 23/02/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trung Thành

BÁO CÁO
Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện văn bản số 1366/UBND-THKH ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá báo cáo cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Năm 2016 là năm cộng đồng doanh nghiệp nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính Phủ và lãnh đạo các cấp. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách mới để phát huy thế mạnh của doanh nghiệp. Đặc biệt Nghị quyết 19/NĐ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết ra đời đã tạo được chuyển biến rõ rệt về nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đồng thời cũng tạo ra động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Trong năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hoá phát triển sản xuất kinh doanh, chính quyền các cấp đã tạo nhiều kênh trao đổi thông tin giữa chính quyền với DN; tổ chức đối thoại và gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư, từ sự quan tâm của tỉnh cùng với sự cố gắng vươn lên của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ước đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 9.144 doanh nghiệp hoạt động; trong đó, có 8.534 doanh nghiệp đang hoạt động và 610 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn. Trong số 8.534 doanh nghiệp đang hoạt động, có 6.770 doanh nghiệp phát

sinh doanh thu với tổng doanh thu ước đạt 162.168 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; nộp ngân sách của doanh nghiệp ước đạt 4.765 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ song hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính và quản trị kinh doanh còn hạn chế; khả năng thích ứng và hội nhập quốc tế, nhận thức về văn hóa kinh doanh, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng của một bộ phận doanh nhân chưa đầy đủ; tính liên kết, hợp tác kinh doanh quy mô lớn nhằm tham gia chuỗi giá trị còn chưa có nhiều, nhất là giữa doanh nghiệp nhỏ với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nhiều DN phản ứng chậm với những thay đổi của thị trường và chính sách vĩ mô của Nhà nước; Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy có chuyển biến tích cực, song vẫn chưa đạt yêu cầu; một số cán bộ, công chức còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, cho doanh nghiệp chậm đi vào cuộc sống, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chất lượng nguồn lao động, tay nghề của người lao động còn thấp; kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh chưa được đầu tư đồng bộ; một số quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất.

Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hoá cũng như lắng nghe phản ánh những khó khăn của các doanh nghiệp, Hiệp hội nhận thấy các doanh nghiệp đang gặp phải những khó khăn chủ yếu sau:

1. Khó khăn trong tiếp cận đất đai.

Vấn đề quy hoạch không trùng khớp, thiếu nhất quán hoặc thông tin quy hoạch không rõ ràng dẫn đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư của doanh nghiệp gặp khó khăn. Việc giải phóng mặt bằng và thủ tục cấp giấy phép xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vấn đề nan giải với doanh nghiệp, mặt khác giá thuê đất cao cũng là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải.

2. Khó khăn trong tiếp cận vốn.

Thủ tục vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất khó khăn do không có đủ tài sản thế chấp, vì vậy một số doanh nghiệp phải huy động nhiều nguồn vốn, trong đó có vốn ngắn hạn, vốn vay cá nhân để sản xuất kinh doanh nên gặp nhiều rủi ro.

3. Chậm thanh toán tiền công trình cho doanh nghiệp.

Hiện nay, nợ tồn đọng của các dự án đã có quyết định phê duyệt, quyết toán hoặc đã có khối lượng hoàn thành với số lượng nhiều, có nhiều dự án thực hiện đã phê duyệt quyết toán 2-3 năm, thậm chí là 5-6 năm nhưng vẫn không có vốn thanh toán cho doanh nghiệp dẫn đến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh

toán, một số doanh nghiệp thậm chí dẫn đến phá sản đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp.

4. Khó khăn trong thủ tục hành chính.

Trong thời gian qua, thủ tục hành chính đã được cải thiện mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí. Tuy nhiên khi doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chấp thuận chủ trương đầu tư, tiếp cận đất đai và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn tình trạng kéo dài thời gian gây khó khăn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến dự án đầu tư. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức có thái độ chưa đúng mực khi làm việc với doanh nghiệp, thiếu khách quan, mặt khác một số cán bộ, chuyên viên thực hiện phần việc mình phụ trách hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, thiếu thực tế, chưa bám sát vào đặc thù của loại hình doanh nghiệp, cứng nhắc, thiếu sự vận dụng về chính sách nên những kiến nghị về khó khăn, tồn đọng của doanh nghiệp không được giải quyết kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA DOANH NGHIỆP.

Sau khi triển khai thông tin đến doanh nghiệp, Hiệp hội đã nhận được những phản ánh cụ thể của các doanh nghiệp gửi về văn phòng Hiệp hội. Trên cơ sở văn bản kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội tổng hợp những kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp như sau:

2.1. Những kiến nghị của Doanh nghiệp.

1. Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát, Phố Thành Yên, P. Quảng Thành, TP Thanh Hoá.

Thực hiện thông báo số 47/TB-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty đã dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đi tìm vị trí đất phù hợp để di dời Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông. Sau hơn một năm, Công ty đã tìm được khu đất phù hợp để di chuyển Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông đến Thôn Tân Hạnh, xã Đông Tân, TP. Thanh Hóa.

Thực hiện công văn số 12555/UBND-THKH ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông theo quy định tại điều 25 Luật bảo vệ môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Công văn số 312/QĐ-UBND ngày 24/01/2017.

Hiện nay Công ty đã gửi hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông đến Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa để chờ được phê duyệt. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Công ty kiến nghị Chủ

tịch UBND tỉnh, các Sở ban ngành liên quan giải quyết một số vấn đề khó khăn, cụ thể như sau:

- Vấn đề phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông tại thôn Tân Hạnh, xã Đông Tân, TP.Thanh Hóa.

Đề Dự án sớm triển khai thực hiện, giúp Công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn về địa điểm sản xuất kinh doanh, lấy lại thị trường, uy tín với khách hàng mà Công ty đã xây dựng lâu nay, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng nhanh chóng phê duyệt hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông tại thôn Tân Hạnh, xã Đông Tân, TP.Thanh Hóa.

- Giải quyết kinh phí hỗ trợ di dời Nhà máy và thiệt hại do dừng sản xuất kinh doanh.

Căn cứ thông báo số 47/TB-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển Nhà máy và thiệt hại trong quá trình dừng sản xuất kinh doanh. Hiện nay Công ty đã tìm được vị trí để di dời, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng thực hiện việc hỗ trợ kinh phí để Công ty thực hiện di dời và xây dựng nhà máy tại vị trí thôn Tân Hạnh, xã Đông Tân, TP.Thanh Hóa.

2. Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị- CTCP, 25 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá.

- Công trình: Chỉnh trang nút giao giữa Quốc lộ 47 với đường vào Cảng Lễ Môn và tuyến đường gom trước cổng nhà máy gạch Vicenza.

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị - CTCP là đơn vị trúng thầu gói thầu thi công xây lắp công trình: Chỉnh trang nút giao giữa Quốc lộ 47 với đường vào Cảng Lễ Môn và tuyến đường gom trước cổng nhà máy gạch Vicenza và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình trên với Chủ đầu tư (Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa) tại hợp đồng số: 60/2016/HĐXD – BHXD ngày 14/9/2016 với thời gian thi công công trình là: **04 tháng**. Đến nay đã hết thời gian thực hiện hợp đồng nhưng công trình vẫn chưa hoàn thành vì lý do còn một hộ dân có nhà tạm tại nút giao quốc lộ 47 và đường vào Cảng Lễ Môn chưa giải tỏa được để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vì vậy, Tổng công ty kính đề nghị Chủ tịch UBND chỉ đạo các ban ngành liên quan nhanh chóng giải phóng mặt bằng trên bàn giao cho đơn vị thi công tiếp tục hoàn thành công trình để giải tỏa ách tắc giao thông cho nút giao tại Quốc lộ 47 và đường vào cảng Lễ Môn.

- Đầu tư cửa hàng xăng dầu tại 25 Phan chu Trinh và tại Khu A, khu CN Lễ Môn Thành phố Thanh Hóa.

Ngày 18/9/2016 UBND tỉnh đã có quyết định bổ sung 02 (hai) cửa hàng xăng dầu thuộc TP Thanh Hóa vào “Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2005”

Cụ thể: 01 cửa hàng xăng dầu loại IV tại khu A, Khu CN Lễ Môn và 01 cửa hàng xăng dầu loại III tại 25, Phan Chu Trinh, phường Điện Biên. Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị đã có tờ trình số 116/T.Tr - TCT, số 118 T.Tr - TCT ngày 20/9/2016 gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị xin chấp thuận đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại 02 (hai) địa điểm trên. Nhưng cho đến nay, Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị mới nhận được văn bản của UBND tỉnh ngày 23/9/2016 về việc giao tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu tại KCN Lễ Môn và công văn số 109/SCT – QLTM ngày 13/01/2017 của Sở Công Thương hướng dẫn lập và nộp hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu tại KCN Lễ Môn. Đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại 25 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên đến nay Tổng công ty chưa nhận được hướng dẫn hay thông báo của các cơ quan ban ngành cho doanh nghiệp về Chủ trương đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa điểm này. Vì vậy, Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị - CTCP kính đề nghị Chủ tịch UBND chỉ đạo các ban ngành giải quyết việc chấp thuận địa điểm đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại 25 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên để doanh nghiệp thực hiện.

3. Công ty CP phân bón Long Điền Thanh Hoá, Lô 4, KCN Đình Hương, Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá.

Hiện nay, trên địa bàn KCN Đình Hương, Tp Thanh Hoá chưa có hệ thống xử lý nước thải, vì vậy dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp trong KCN dù đã trả phí thuê hạ tầng KCN nhưng vẫn bị cảnh sát Môi Trường- Công an tỉnh Thanh Hoá đến kiểm tra và xử phạt về việc nước thải sinh hoạt không đạt yêu cầu. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Ban quản lý KCN hoàn thành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn trong địa bàn KCN, tránh tình trạng doanh nghiệp bị xử phạt gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn, Số 75-77 đường Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Để tạo điều kiện cho Công ty triển khai các bước tiếp theo như san lấp mặt bằng, xây dựng và đưa dự án Khu thương mại tổng hợp Hoàng Hà Sơn tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá (Lô TM-03 Khu đất thương mại dịch vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 phân khu 15 thành phố Thanh Hoá) vào triển khai thực hiện thuận lợi, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:

- Xây dựng đường gom từ đầu đường ngã tư Voi đến khu đất của Công ty Hoàng Hà Sơn (0,8 ha) và tiếp giáp một số doanh nghiệp như Công ty Duy Tiến 1,3 ha, khu đất của Công ty ô tô Miền Trung 1,4 ha, khu đất của Công ty lưới thép Minh Quang 0.7 ha, khu đất của Công ty Đức Nam 0,7 ha.

- Trong thời gian chưa kịp làm đường gom, đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục đường bộ cho san lấp mặt bằng.

- Hiện nay với vị trí hiện tại của Kênh Thành Hưng, các DN không có đường vào, nếu muốn vào phải đầu tư xây dựng 60 m cống. Vì vậy, đề nghị chuyển Kênh Thành Hưng đang nằm giữa các khu đất lại phía sau (đất nông nghiệp Phường Quảng Thành- Tp Thanh Hoá) để thuận lợi cho việc cấp thoát nước cho đồng ruộng Quảng Thành và giao thông cho các doanh nghiệp.

5. Công ty CP Secpentin và phân bón Thanh Hoá, Xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Hiện nay giá tối thiểu tính thuế tài nguyên (giá nguyên khai) như hiện nay là 130.000đ/tấn là quá cao (giá này đang bao gồm cả chi phí chế biến). Thực tế đá secpentin nguyên khai chưa qua chế biến giá tối đa chưa quá 50.000đ/tấn, mặt khác từ tháng 7/2016 thuế suất tính thuế tài nguyên đã tăng từ mức 3% lên 6% (tăng gấp đôi). Để giúp doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo hiệu quả sản xuất secpentin và nâng cao đời sống cho người lao động, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành xem xét điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đá secpentin tối đa không quá 50.000đ/tấn.

6. Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, Phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Đóng bảo hiểm xã hội.

Thực hiện quy định về việc tiền lương tham gia BHXH, Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đã tăng mức tiền lương tham gia Bảo hiểm xã hội của người lao động từ tháng 10/2016, mức tăng 50% so với mức lương cũ. Mức đóng BHXH của Công ty hàng tháng là 3,5 tỷ đồng. Mặt khác theo quy định của BHXH thì từ ngày 22 hàng tháng phải nộp tiền cho BHXH, nếu không đúng thời hạn thì phải tính lãi chậm trả. Trước tình hình tiêu thụ hiện nay Công ty gặp rất nhiều khó khăn, lượng tồn đọng clinker của Công ty đang ở mức lớn đặc biệt là trong quý I/2017. Vì vậy để tạo điều kiện, giảm bớt khó khăn cho Công ty kính đề nghị BHXH giãn thời gian đóng bảo hiểm quý I/2017 của Công ty sang quý II/2017.

- Cấp phép khai thác mỏ.

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, Bản đăng ký nhà nước không còn phù hợp với Luật khoáng sản, cần chuyển đổi sang giấy phép khai thác. Công ty đã thực hiện các thủ tục liên quan để xin cấp lại Giấy phép khai thác mới và đã hoàn thiện Hồ sơ nộp Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam mở sét Cổ Đàm ngày 17/5/2012 và mỏ đá vôi Yên Duyệt ngày 17/4/2013 và đã hoàn thiện các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định của nhà nước và các quy định mới trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp phép.

+ Mỏ Đá Vôi Yên Duyệt: Đang chờ Bộ Tài nguyên phê duyệt và cấp phép

+ Mỏ Sét Cổ Đàm: Tổng cục địa chất khoáng sản đang hoàn thiện và chuyển sang Bộ Tài nguyên.

Để tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động khai thác mỏ kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến đề xuất Tổng cục địa chất khoáng sản và Bộ Tài nguyên môi trường sớm cấp phép khai thác đối với 02 mỏ trên.

- Chi phí đầu tư đường Trần Nhân Tông - Bim Sơn.

Năm 2009 Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn (Xi măng Bim Sơn) đã đầu tư và khai thác tuyến đường Trần Nhân Tông để xuất sản phẩm với làn đường rộng 7 m, dài khoảng 2.900 m, tổng mức kinh phí là khoảng 17 tỷ đồng (trong đó: Chi phí giải phóng mặt bằng 2.283.206.000 đồng, rà phá bom mìn 305.837.000 đồng). Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 1 A đến Nhà máy Xi măng Long Sơn trùng với tuyến đường do Xi măng Bim Sơn đã đầu tư và được nâng cấp mở rộng mặt đường sang hai bên lề đường là phần đất đã được Xi măng Bim Sơn giải phóng đền bù trước đây. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Công ty kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét thanh toán phần kinh phí do Công ty đã chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn hoặc trừ vào tiền thuê đất hàng năm (2,6 tỷ đồng).

7. Công ty TNHH XD Vân Quý, Số 07 Tô Vĩnh Diện, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và kinh doanh khách sạn, tuy nhiên từ năm 2010 do kinh tế suy thoái nên Công ty không nhận được công trình bên lĩnh vực xây dựng trong khi đó công nợ còn tồn đọng rất nhiều, nguồn thu chỉ một phần rất nhỏ từ việc kinh doanh nhà nghỉ Vân Quý. Năm 2014, Chi cục Thuế Thanh Hoá quyết toán thuế (chủ yếu về các công việc xây dựng cơ bản), tiền thuế công ty phải nộp là 800 triệu đồng, thuế phạt chậm nộp là 500 triệu đồng. Do không có khả năng nộp nên Chi cục Thuế Thành phố đã cưỡng chế, phong toả tất cả các tài khoản và thu hoá đơn của Công ty làm cho Công ty lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, lượng khách mất đi khá lớn, cán bộ nhân viên phải sống trong cảnh giật dẹo để cầm cự. Đến tháng 7/2014, Công ty đã vay ngân hàng 800 triệu đồng để nộp cho Chi cục Thuế thành phố, Công ty được mở hoá đơn và tải khoản. Đến tháng 02/2015 Chi cục Thuế lại tiếp tục cưỡng chế nên Công ty phải vay lãi ngoài để nộp tiền thuế phạt đến tháng 10/2016. Hiện nay, Công ty còn nợ thuế là 230 triệu đồng, Chi cục thuế hàng ngày lại tiếp tục cưỡng chế (Bản thân công ty đang nợ ngân hàng là 6 tỷ đồng và nợ ngoài 1 tỷ đồng). Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ phần thuế phạt để Công ty tiếp tục kinh doanh nhà nghỉ, tạo nguồn thu góp phần trả lương cho cán bộ nhân viên và nộp thuế Nhà nước.

8. Công ty TNHH XD công trình giao thông thuỷ lợi Trường Sinh, 309 Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TP Thanh Hoá.

Năm 2010, Công ty mua tài sản trên đất tại 80 Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TP Thanh Hoá. Năm 2013, Công ty đầu tư xây dựng khu ẩm thực văn hoá Việt Lào Trường Sinh tại địa chỉ trên và năm 2015, công trình hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên Công ty có một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Giá thuê đất tại địa chỉ 80 Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TP Thanh Hoá quá cao, với đơn giá 95.000đ/m², tổng số 9.466 m², mỗi năm Công ty phải trả là 960 triệu đồng tiền thuê đất. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét giảm giá thuê đất cho doanh nghiệp.

- Trong thời gian xây dựng khu ẩm thực văn hoá Việt Lào Trường Sinh, Công ty đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ miễn giảm thuế đất trong 02 năm, tuy nhiên thực tế Công ty mới chỉ được hỗ trợ trong 6 tháng năm 2013, năm 2014-2015 theo thông báo của Cục Thuế Thanh Hoá thì công ty vẫn phải trả thuế đất với chi phí là 2 tỷ/năm. Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, miễn giảm thuế đất trong 02 năm 2014-2015 cho doanh nghiệp.

- Theo Hiệp ước được ký giữa Thanh Hoá và Hòa Phấn với tổng kinh phí là 8 triệu đô trong đó có 43 tỷ đồng do Thanh Hoá tài trợ tỉnh Hòa Phấn để xây dựng công viên hữu nghị Thanh Hoá- Hòa Phấn và kè nạo vét lòng sông Nậm Săn. Công ty đã trúng thầu công trình này và đã triển khai từ tháng 9/2016, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2018. Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện giải ngân nguồn vốn nhanh chóng để Công ty hoàn thành công trình đúng tiến độ.

9. Hiệp hội doanh nghiệp huyện Triệu Sơn

08 doanh nghiệp khai thác thu gom và sản xuất đất sét Bentonite ở Tân Ninh huyện Triệu Sơn kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại quyết định số 580/UBND-CN, ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh. Theo quyết định thì toàn bộ 08 doanh nghiệp này phải tháo dỡ, di dời máy móc, nhà xưởng, kho tàng và dừng sản xuất trước ngày 28/02/2017. Điều này đã gây khó khăn, dẫn đến nguy cơ các doanh nghiệp bị phá sản do dừng hoạt động. Loại đất sét mà các doanh nghiệp đang thu gom và sản xuất là loại bùn thải do quá trình sản xuất quặng Crôm của mỏ Cổ Định thải ra từ những năm 1980, khối lượng bùn thải nằm rải rác trên các khu vực thuộc diện tích đất 327 và 661, kể cả các khu vực sản xuất đất nông nghiệp do xã Tân Ninh quản lý. Trong quá trình cải tạo đất để canh tác trồng trọt nhân dân địa phương đã thu gom và bán lại cho các doanh nghiệp. Quy trình này không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, còn tạo ra những lợi ích nhất định về mặt kinh tế, xã hội và cải tạo lại những diện tích đất đã bị bùn thải che lấp. Các doanh nghiệp đã hoạt động từ những năm 2003, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 1000 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 4.000 đến 5.000đồng/tháng. Hàng năm nộp ngân sách nhà nước từ 6 đến 7 tỷ/năm. Nay

UBND tỉnh ra quyết định dừng hoạt động đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp, người lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm....Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Triệu Sơn kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:

- Xem xét gia hạn thời gian tháo dỡ, di dời máy móc, nhà xưởng và dừng sản xuất cho các DN đến 31/8/2017.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.

10. Công ty CP thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Công ty có văn phòng làm việc và nhà máy sản xuất Surimi (chả cá đông lạnh) có công suất là 22.500 tấn nguyên liệu/năm và một nhà máy bao gồm 05 dây chuyền sản xuất bột cá có công suất tổng cộng là 144.000 tấn nguyên liệu/năm. Trong quá trình hoạt động Công ty gặp khó khăn do vì nhà máy thiếu nguyên liệu sản xuất, phải thu gom từ các tỉnh ngoài mới đạt 7.500-9.600 tấn nguyên liệu trong khi công suất là 22.500 tấn nguyên liệu/năm, nguyên nhân do sản lượng cá hàng năm tăng nhưng mặt hàng sản xuất chả cá lại không phải tất cả các loại cá mà phải có sự lựa chọn các loại cá và phụ thuộc vào kích cỡ cá. Vì vậy nhà máy chỉ sản xuất được phân nửa công suất thiết kế do cung không đủ nguyên liệu. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tiếp tục giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và ngư dân, nộp thuế cho Nhà nước kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc không cho phép đầu tư các nhà máy sản xuất chả cá surimi tại khu cảng cá Lạch Bạng và các khu vực lân cận, tránh sự cạnh tranh thiếu lành mạnh dẫn đến sự phá sản của Công ty.

2.2. Những kiến nghị nhiều lần của DN nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

1. Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc, Khu 4, Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá.

- “ Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và trang trại tổng hợp tại xã Hoa Lộc”, đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2010. Trong quá trình triển khai, Công ty gặp khó khăn, vướng mắc như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan chức năng kéo dài; Việc xác định mốc giới của diện tích đất được giao đến nay không rõ ràng, dứt điểm gây khó khăn cho việc đầu tư xây dựng của Công ty; mặt khác quá trình Công ty triển khai dự án trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, các doanh nghiệp đối tác đầu tư gặp khó khăn. Vì vậy, việc hợp tác đầu tư góp vốn tạm dừng lại. Bên cạnh đó việc vay vốn của Ngân hàng để thực hiện dự án khó khăn vì các Ngân hàng, tổ chức tín dụng không tạo điều kiện để cho Công ty chúng tôi vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc thực hiện dự án chậm tiến độ.

Dự án chậm tiến độ nên UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, trình UBND tỉnh thu hồi đất “Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và trang trại tổng hợp tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc” của Công ty. Công ty đã có công văn xin gia hạn nhưng đến nay chưa được trả lời.

+ Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bim Sơn, Thanh Hóa. Trước đây Công ty có vay vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bim Sơn, Thanh Hóa. Trong Quá trình thực hiện khoản vay mặc dù Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản gốc và lãi theo định kỳ, các khoản phí và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi theo yêu cầu của Ngân hàng. Tuy nhiên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bim Sơn, Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty thanh toán những khoản vay không chính xác, dẫn đến sự chênh lệch trong thanh toán các khoản vay lên đến cả tỷ đồng gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Dù Công ty đã có văn bản yêu cầu đối chiếu, thanh toán khoản chênh lệch nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

+ Đối với vấn đề nộp thuế cho nhà nước: Chi cục Thuế Hậu Lộc tính thuế, truy thu thuế không đúng cho Công ty, cụ thể:

Ngày 20/11/2008 Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra thuế rồi ép Giám đốc Công ty Phú Lộc ký vào biên bản (mặc dù số liệu chưa được Công ty Phú Lộc chấp nhận). Sau đó, Chi cục Thuế Hậu Lộc ban hành Quyết định số 108B/QĐ-CCT ngày 27/11/2008 về việc xử lý vi phạm về thuế, truy thu thuế đối với Công ty chúng tôi, tổng số tiền thuế, truy thu và phạt là: 23.859.002 đồng (Hai mươi ba triệu tám trăm năm mươi chín nghìn không trăm linh hai đồng).

Do không đồng ý với Quyết định số 108B/QĐ-CCT ngày 27/11/2008 về việc xử lý vi phạm về thuế của Chi cục Thuế Hậu Lộc. Công ty đã có văn bản khiếu nại gửi đi rất nhiều cấp nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Chi cục Thuế Hậu Lộc vẫn liên tục có thông báo, ép Công ty phải nộp số thuế do Chi cục Thuế tính sai gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động cũng như uy tín của Công ty.

Từ những vướng mắc trên, Công ty kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công ty:

- Đề nghị các Ngân hàng tạo điều kiện cho Công ty vay vốn với thủ tục đơn giản và nhanh gọn nhất.

- Yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bim Sơn, Thanh Hóa thanh toán dứt điểm khoản chênh lệch trả nợ mà hai ngân hàng trên đã thực hiện sai cho Công ty chúng tôi.

- Yêu cầu Chi cục Thuế Hậu Lộc giải quyết dứt điểm việc khiếu nại về thuế của Công ty do cơ quan thuế tính không chính xác cho Công ty Phú Lộc.

2. Ông Nguyễn Trọng Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tiến Bình Minh, 458 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá.

Năm 1994, được sự đồng ý của UBND huyện Tĩnh Gia, UBND xã Hải Bình tổ chức đấu thầu công khai bán 18 lô đất tại đường Cầu Dừa, thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, cá nhân Ông Nguyễn Trọng Bình đã đấu thầu trúng 02 lô với tổng diện tích là 240m², ngày 15/5/1995 Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng Bình, quyền số 01527-QSĐĐ- sổ đỏ D 0938082.

Năm 2013 Ban quản lý dự án Khu kinh tế Nghi Sơn lấy toàn bộ 18 lô đất cấp cho dự án trong đó có 02 lô đất của Ông Nguyễn Trọng Bình. 14 năm qua, cá nhân ông Nguyễn Trọng Bình đã làm đơn kiến nghị nhiều lần gửi các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được trả lại đất. Vì vậy, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm trả lại đất cho Ông Nguyễn Trọng Bình- Giám đốc Công ty TNHH Tiến Bình Minh.

3. Công ty TNHH Bắc Thành, P. Hàm Rồng, TP Thanh Hoá.

- Công ty phản ánh về việc không thống nhất giải quyết liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai tại Khu du lịch Động Tiên Sơn của chính quyền địa phương theo văn bản số 153/KL-UBND ngày 12/01/2017 của UBND TP Thanh Hoá.

Đối với sự việc của công ty Bắc Thành và Công ty CP du lịch Kim Quy, lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh cũng đã có buổi làm việc với hai bên vào tháng 8/2016, tại buổi làm việc hai bên đã thống nhất giải quyết sự việc theo tinh thần công ty CP du lịch Kim Quy sẽ tháo gỡ bớt thu tiền khách du lịch tham quan động Tiên Sơn, nhượng lại 44.4m² trên quy hoạch với phần diện tích 1.012,6m², để đảm bảo diện tích 1.057m² theo đề nghị của Công ty Bắc Thành, Công ty Kim Quy cam kết đảm bảo có đường đi vào đồng Choe và đường vào đồng Thăng, đồng Thông, đường vào khu mộ dòng họ Lương theo quy hoạch được duyệt; Công ty Bắc Thành cam kết sẽ không đưa vụ việc ra tòa, không làm văn bản kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay công ty Bắc Thành vẫn làm đơn kiến nghị về vụ việc nói trên, quan điểm của Hiệp hội DN tỉnh, đề nghị công ty Bắc Thành tiếp tục phối hợp với công ty CP Du lịch Kim Quy, Hiệp hội giải quyết sự việc theo như hai bên đã cam kết vào tháng 8/2016.

4. Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn, Đô thị số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2016 ngày 10/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở ngành có liên quan và UBND huyện Tĩnh Gia.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành cho phép Công ty được chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét bồi thường về đất của công ty làm đường Bắc Nam 2 – Khu kinh tế Nghi Sơn.

Cho đến nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng đang tiến hành chi trả cho đối tượng chiếm đất và đối tượng thầu đất hết hạn thầu từ năm 2014 nhận tiền bồi thường trên đất của Công ty. Việc chi trả trên đất tranh chấp khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại cho Công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh là trái với quy định của pháp luật. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND huyện Tĩnh Gia giải quyết dứt điểm 02 đề nghị của Công ty.

5. Chi hội Doanh nghiệp KCN Tây Bắc Ga.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện kết luận tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 gồm 02 nội dung sau:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát điều chỉnh bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số: 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 trong đó có xem xét giá đất tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, sẽ hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy trong quý 3/2016. (Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa thấy kết quả của việc điều chỉnh).

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết các kiến nghị 12 doanh nghiệp trong KCN Tây Bắc Ga về việc xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho các dự án đầu tư tại KCN Tây Bắc Ga.

6. Hiệp hội doanh nhân nữ Thanh Hóa.

- Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại giá cho thuê đất hiện nay, đặc biệt là giá thuê đất ở trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga, *(Hiệp hội đã có công văn đề nghị UBND tỉnh trong năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi)*.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc chuyển đổi mục đích kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp cho phù hợp thực tiễn *(Ví dụ: Cảng Hải Bình ở huyện Tĩnh Gia là cảng du lịch đi đảo Mê, nhiều doanh nghiệp đã mua đất để xây khách sạn nhưng giờ lại chuyển đổi là cảng cá, những doanh nghiệp đã mua đất làm nhà hàng, khách sạn, muốn chuyển đổi sang xây dựng kho đông lạnh. Các doanh nghiệp, hiệp hội đã có văn bản đề nghị lên UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi)*

- Đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa khi các doanh nghiệp được thuê đất, đề nghị thành phố xúc tiến nhanh việc chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư đúng tiến độ.

7. Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa, (Khách sạn Sao Mai).

Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, dịch vụ ăn uống. Trong những năm gần đây do chuyển đổi chủ sở hữu liên tục (03 lần) dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng do không được đầu tư, nâng cấp. Từ tháng 01/2015, cục thuế Thanh Hóa áp đơn giá thuê đất mới kỳ II (từ năm 2015-2020) theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 4142/QĐ-UBND với giá là 205.964đồng/m²/năm. Đơn giá này tăng 329% so với đơn giá cũ, nếu thực hiện theo đơn giá này thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, duy trì đảm bảo đời sống cho người lao động cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước...trước tình hình trên, công ty kiến nghị UBND tỉnh xem xét giảm tiền thuê đất kỳ II (từ năm 2015-2020) cho công ty, có cơ chế tạo điều kiện cho công ty đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên và ổn định phát triển.

Trên đây là báo cáo tổng hợp vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trên cơ sở văn bản kiến nghị của doanh nghiệp gửi về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo đúng với tinh thần của Nghị quyết 19/NĐ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đệ